

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

พลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๓ (The 3rd FASPPED Executive Bureau Meeting) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย ๑) พลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา/หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ๒) นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา/ผู้แทนรัฐสภาไทย และ ๓) นายสุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ/เลขานุการคณะฯ

การประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประมาณ ๑๐๐ คน โดยมาจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา (Members to the Executive Bureau of FASPPED) จำนวน ๔ ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก (UNESCO) และประเทศผู้สังเกตการณ์อื่นๆ อาทิ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน โรมานี และประเทศไทย เป็นต้น

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน คือ การประชุมหลักในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Regional Workshop) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดการประชุมครั้งนี้ คือ สนับสนุนพันธกิจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาแก่ประเทศสมาชิกฯ ในทุกระดับของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนโยบายที่สำคัญด้านการศึกษาของแต่ละประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all: EFA) และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals: MDGs) ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษาและ กิจกรรมต่างๆ ของประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟิกของ FASPPED

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นการประชุมหลักเต็มวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ในช่วงครึ่งวันเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุม รับรองระเบียบวาระและกำหนดการประชุม และรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับความท้าทายและความสำเร็จต่อการศึกษาเพื่อปวงชนโดยหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศสมาชิกคณะกรรมการบริหาร FASPPED จำนวน ๔ ประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามลำดับ) ต่อจากนั้นเป็นการรายงานจากหัวหน้าคณะผู้แทนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ และ รายงานจากผู้แทนจากองค์การยูเนสโก

ในช่วงครึ่งวันบ่าย เป็นการเปิดอภิปรายทั่วไป โดยเริ่มจากการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการนำเอาแผนปฏิบัติการจาการ์ตา จำนวน ๖ ข้อไปปฏิบัติ ต่อจากนั้น เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ กำหนดการ และกิจกรรมที่เสนอโดยสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อาทิ แหล่งที่มาของเงินทุน การอภิปรายใน

หัวข้อระดับอนุภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างองค์กร (FASPPED, FARPED, FAPED และ FLACPED) การพิจารณา นโยบายที่เกี่ยวกับการขยายการสนับสนุนไปสู่ประเทศที่มีความต้องการเป็นพิเศษในการบรรลุเป้าหมาย การศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) และข้อเสนอจากที่ประชุมเพื่อประกอบการยกร่างบทบัญญัติด้านความต้องการในการสนับสนุนสถานภาพด้าน EFA ในประเทศสมาชิก การพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ระดับโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมทั้ง การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดรับสมาชิก ใหม่ เว็บไซต์ทางการของ FASPPED และวันและสถานที่ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริหารของที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๔

ในช่วงท้ายของการประชุม เป็นการพิจารณาและรับรองร่างรายงานการประชุมของ คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๓ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครึ่งวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ในหัวข้อ “บทบาทของการศึกษาในการเผชิญหน้ากับโลกในยุคปัจจุบัน : การศึกษาที่มีคุณภาพในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการยอมรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีการนำเสนอเกี่ยวกับความหมาย และบทบาทของการศึกษาที่มีคุณภาพ ความสามารถในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพขององค์การยูเนสโก และการนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงในการส่งเสริมการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศต่างๆ

นายสุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ